



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ของกรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่ลำดับที่ ๔๖ – ๕๕ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ของกรมธุรกิจพลังงาน โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น

บัดนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ของกรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่ลำดับที่ ๔๖ – ๕๕ มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ของกรมธุรกิจพลังงาน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา โดยวิธีการสัมภาษณ์

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	รหัสประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล
๐๐๑	๙๐๔๔๒	นางสาวกานพลุ พุกสาย
๐๐๒	๙๐๐๘๔	นายณัฐชัย บุญครอง

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๓ ชั้น ๒๐ กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓. ข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าห้องสอบและตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ
- (๒) ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและ/หรือตัวอาคารสอบ
- (๓) ระหว่างพักรอในสถานที่สอบ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

๔. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องแสดงเอกสารรับรองหรือหลักฐานแสดงผลการได้รับวัคซีนครบ จำนวน ๒ เข็ม หรือ ๓ เข็ม หรือ หลักฐานการแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการสอบด้วยวิธี RT-PCR หรือ การใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ กรณีผู้เข้ารับการประเมินฯ นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดในอาคารจอดรถของศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดรถด้วยตนเอง อัตราค่าจอดรถชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ ๓๐ บาท และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๒๗๙๔-๔๓๑๓, ๐-๒๗๙๔-๔๓๑๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สแกน QR CODE Add Line Official “HR DOEB”
เพื่อรับข่าวสารจากทางกรมธุรกิจพลังงาน

